



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

วันฉัตรมงคล

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว ที่ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยรองนายกฯ และคู่สมรส อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดร.วิษณุ เครืองาม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตร ฯลฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว ที่รพ. นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา มูลนิธิชัยพัฒน์ร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผอ.ร.พ.นาหม่อม เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ , มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า , บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์,thebangkokinsight, matichonweekly , thansetthakij , springnews, nationtv, tnnthailand)

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงข่าว มีผู้ป่วยกลับบ้าน 1 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,740 ราย เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในรพ. 193 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 54 ราย ให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 2,987 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย จากศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ทุกรายเป็นชาวต่างด้าว มาจากการค้นหาเชิงรุกแบบมีเป้าหมายในกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง ซึ่งสธ. ได้ร่วมกับ สตม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรพ.สนามดูแลบุคคลกลุ่มนี้โดยเฉพาะมีระบบบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ขอให้มั่นใจจะไม่กระทบต่อคนไทย มีคำเตือน WHO ว่า ไม่ควรจะประมาท หลายประเทศมีการระบาดระลอก 2 จะพบว่า จะมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่ารอบแรก และหลายประเทศมีการระบาดระลอก 3 ยืนยันว่า สธ.มีมาตรการเตรียมความพร้อม วางแผนรับมือ โดยมีการจัดยาต้านไวรัสชุด PPE และอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อต่างให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยระลอก 2 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ส่วนผลตรวจคลาดเคลื่อนจำนวนมากที่ จ.ยะลา คาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเร็ววันนี้ ส่วนมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศไทย จะต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ 1.เรือนจำ และ 2.ที่พักของแรงงานข้ามชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มนี้ไปแล้วในบางส่วน ไม่พบการระบาด จะตรวจค้นหาคัดกรองใน 2 กลุ่มนี้เพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 โรคโควิด 19 มีการเพิ่ม 3 ภาษา เพื่อแรงงานข้ามชาติ คือ ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษากัมพูชา

ภาพคนออกไปทำกิจกรรมออกกำลังกาย หรือซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซื้อสินค้าในลักษณะที่แออัด นั้น ภาพรวมประชาชนมีความตระหนักเรื่องป้องกันโรค เกือบทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แต่ถ้าใส่ 100% จะดีมาก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะไปรับบริการจากกิจการใดก็ต้องตระหนักเรื่องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็เหมือนการซื้อสินค้าอื่นที่ต้องมีการจัดระเบียบในการเข้าแถวผู้ซื้อ เพื่อลดโอกาสการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานประกอบการห้างร้าน ควรต้องจัดสถานที่ให้ลดความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ ส่วนการเปิดสระว่ายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอยู่ว่าจะมีการผ่อนปรนต่อไป สำหรับคลินิกเสริมความงาม จะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากยังไม่จัดอยู่ในกิจการที่มีการประกาศผ่อนปรน ซึ่งมีเพียงแค่ว่า คลินิกเวชกรรม หรือ คลินิกรักษาโรคทั่วไปเท่านั้นที่สามารถเปิดได้ในขณะนี้

กรณีนางรำกับคนหลายคนที่สวมหน้ากากผ้า และเฟซบุ๊กคิดว่า ที่มีการรำไม่ว่าจะรำกับหรืออย่างอื่น ขอให้สวมหน้ากาก และเฟซบุ๊ก มีการจัดสถานที่ให้ไม่แออัด เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ระหว่างผู้ชมกับนางรำ หากสามารถดำเนินการได้ จะช่วยลดความเสี่ยง และน่าจะจะมีการติดตามตรวจสอบดูในสถานที่แต่ละแห่งที่มีกิจกรรมเหล่านี้

สร. ได้ร่วมกับ ก.ดิจิทัลฯ สสส. และศูนย์ Fake News จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เรื่องการจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อนำเอาผลสำรวจไปปรับปรุงและ พัฒนาแนวทางแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ bangkokinsight

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่กลับภูมิลำเนา ขอปฏิบัติตามมาตรการในจังหวัดอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย ดูแลสุขภาพของตนเอง และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด 19 ไปสู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-เสนอข่าว นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารมช.สธ.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย ในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด และ อำเภอแม่สอด จ.ตาก

ประเด็นข่าว

พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

สื่อที่นำเสนอ : mcot

-เสนอข่าว สสจ.สงขลา เผยชาวต่างดาวถูกกักตัวพบติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 18 ราย ยังไม่มีอาการป่วย พร้อมวางแผนการรักษาระหว่างรอผลตรวจเพิ่มจากการเอกซเรย์ปอด หากมีภาวะอักเสบส่งรักษาทันทีรพ.หลัก ส่วนที่เหลืออีก 45 แม้อยังไม่เสี่ยง แต่เฝ้าระวังอาการใกล้ชิด ส่งผลยอดป่วยรวมของจังหวัดเป็น 123 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์

-เสนอข่าว คณะผู้บริหารสสจ.เชียงใหม่ นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ศูนย์กักตวง และสถานกักตัว (Local Quarantine) เฝ้าระวังโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว สสจ.นนทบุรี ออกปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active case finding โดยวิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย (Deep throat saliva)

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รับมอบเครื่องตีมนไพโรจีนจาก นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ ผอ.คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.ทั้ง 181 แห่ง

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.กล่าวหา สธ.ทุจริต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน ,สยามรัฐ แนวหน้า, ไทยโพสต์, springnews

-เสนอข่าว ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก "จุลเจิม ยุคล" ระบุว่า ถ้าจะปราบโควิด 19 ได้ ต้องปราบคอร์รัปชันใน 3 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้ก่อน

2.กรณีจ.ยะลา ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 40 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด,ผจก.รายวัน, prachachat, thansetthakij , nationweekend ,kapook,isranews, tnthailand , bbc ,thaipbs ,one31, thestandard)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สงสัยเป็นผู้ติดเชื้อที่จ.ยะลา อีก 40 ราย ซึ่งเป็น active case finding ว่า จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยยืนยันในจ.ยะลา ตั้งแต่ มีนาคม - 3 พ.ค.63 และจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เจอผู้ป่วยทั้งสิ้น 126 ราย ชุดข้อมูลที่ศูนย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ยะลา ยังไม่เป็นทางการจึงต้องตรวจสอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการ ไม่พบผู้ติดเชื้อทั้ง 40 ราย จึงเห็นตรงกันว่า ผลแล็บ 2 แล็บไม่เพียงพอ จึงต้องส่งผลแล็บมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ยืนยันผล จนกว่าจะมีการทดสอบทุกกระบวนการ สำหรับจำนวนตัวอย่างตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจแล้วจำนวน 227,860 ตัวอย่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน ,แนวหน้า, ผจก.รายวัน , workpointnews, thebangkokinsight

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า จากการตรวจสอบอีกครั้งพบว่า ผลเป็นลบทุกราย เป็นการตรวจสอบห้องแล็บศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา เพียง 1 แห่ง ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนสาเหตุที่ตรวจครั้งแรกผลเป็นบวก เนื่องจากเครื่องที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการในจ.ยะลา มีความผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในรายการ“ถามตรงๆ กับจอมขวัญ หลาวเพชร” กรณีที่จะมีการส่งตรวจผู้ป่วยต้องสงสัย 40 รายเป็นครั้งที่ 3 ที่แล็บส่วนกลางว่า ไม่จำเป็น เพราะเหมือนกัน เพราะเทคนิคในการตรวจ เขาชี้แจงว่า ต้องมีการอ่านค่าและไลน์เชิงเทคนิค 5 กลุ่มตัวอย่างที่ต้องได้ค่าเหมือนกัน ที่นั่นก็ทำได้ 140 แล็บทั่วประเทศก็ทำได้ทั้งจ.ยะลา เป็นการตรวจเชิงรุกตามนโยบายใหม่ที่ให้ตรวจมากขึ้น เมื่อครู่อยู่กับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ชี้แจงว่า เครื่องตรวจที่จ.ยะลาเป็นเครื่องที่เพิ่งเปิดและตรวจได้ 5,000 กว่าเคส จ.ยะลาพบความผิดปกติเอง จึงต้องการจะตรวจซ้ำ จึงส่งมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ จ.สงขลา พบว่าผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้ ที่จ.ยะลาเราต้องการรู้ถึงสาเหตุของความผิดพลาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูว่าเกิดจากอะไร ต้องหาคำตอบให้ได้ อาจเกิดจากน้ำยา การอ่านค่า หรือตัวเครื่องเองเรอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ kapook,ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.ไพจิตร วราชาติ ที่ปรึกษาด้านโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องนี้จากการตรวจกับพื้นที่ และนำตัวอย่างเชื้อทั้งหมดไปตรวจสอบยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สงขลา อีกครั้ง พบว่า ผลเป็นลบ ผลบวกตอนแรก เป็นบวกหลง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งเครื่องสกอตอาร์เอ็นเอ อาจทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้ออื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ และคาดว่าจะมีการแถลงผลให้ทราบอย่างเป็นทางการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก sanook ,thebangkokinsight ,natinweekend, mcot, thebangkokinsight)

-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อธิบายถึงกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่แบบรวดเร็วจำนวนหลายสิบคนว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่นำขึ้นชม ขอชื่นชมผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด คุณหมอสงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลาและทุกๆ ท่าน ที่ปฏิบัติการเชิง “รุก” ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อย่างเข้มข้น และถูกต้องตามหลักวิชาการ “ไม่กลัวตัวเลขผู้ป่วย” ขอให้ทุกจังหวัดนำมาตรการ

ประเด็นข่าว

ของ จ.ยะลา เป็นแบบอย่าง และใช้มาตรการเชิงรุก ทำทุกพื้นที่ อย่างรอบคอบ ถูกหลัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ , มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผลตรวจเชื้อโควิด 40 ราย ที่ จ.ยะลา ว่า ผลตรวจครั้งที่ 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ไม่พบการติดเชื้อ สาเหตุที่ครั้งแรกพบว่าติดเชื้อ น่าจะเกิดจากขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจและให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะนำตัวอย่างเชื้อมาตรวจยืนยันอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กทม. โดยทั้ง 40 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของรพ.อย่างใกล้ชิด ไม่พบมีอาการป่วย หากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งผลตรวจออกมาไม่ตรงกัน จะต้องมีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติแห่งที่ 3 ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากผลตรวจเกิดมีข้อสงสัย จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบ รวมทั้งจะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการผิดพลาดอีก รวมทั้งกรณีแรงงานจังหวัดสงขลา 18 คน จะมีการเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำอีกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีความชัดเจน คนที่มีอาการจะได้รับการรักษา สำหรับการพบผู้ติดเชื้อทางภาคใต้พบว่ามีเพิ่มมากขึ้น จากการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่ากลับมาจากประกอบศาสนกิจ แรงงานที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมาย ซึ่งมีส่วนให้เกิดการแพร่เชื้อในพื้นที่ได้ หากตัวเลขผู้ป่วยกลับมาเพิ่มในสัปดาห์หน้า จะต้องหาสาเหตุ รวมทั้งอาจต้องทบทวนมาตรการต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ กล่าวในรายการ Peace Talk เผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดีย ว่า กรณีการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มที่จ.ยะลา 40 ราย จากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนั้น โฆษก ศบค. ระบุว่ายังไม่ยืนยัน แต่จะตรวจซ้ำกันอีกรอบว่า ถ้าผลทางการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 คงทำให้უნวายแน่นอน แสดงว่า การผ่อนคลายระยะที่สอง อาจต้องยุติลงตามคำประกาศล่วงหน้าของ พลต. สธ. ซึ่งกำชับใน 14 วันของระยะ 1 ต้องไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มเกิน 30 ราย

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ ยะลาผลบวกเป็นลบทั้ง 40 ราย รัฐบาลไทยปิดข่าวหรือเปล่า ว่ากรณี จ.ยะลาพบผู้ติดเชื้อโควิดรวดเดียว 40 รายจากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจ 311 ราย สร้างความน่าสงสัยสำหรับสายสุขภาพมากกว่า เพราะการคัดกรองในชุมชน ผู้ถูกคัดกรองส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ผลการตรวจออกมาพบว่า ติดเชื้อจำนวนมาก จึงทำให้เกิดคำถามในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน แต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการไปเก็บตัวอย่างซ้ำ ส่งตรวจไปยังห้องแล็บที่อื่นเพื่อยืนยันผล และผลจากห้องแล็บ สคร.สงขลา ยืนยันก็ออกมากลับตาลปัตรว่าเนกาทีฟทั้ง 40 ราย ไม่พบการติดเชื้อโควิด คำถามที่ผมได้รับจากพรรคพวกเพื่อนฝูง คือ รัฐบาลไทยปิดข่าว ตกแต่งตัวเลขหรือเปล่า ซึ่งเป็นคำถามที่เข้าใจได้ เพราะบุคลิกการปกขาวของรัฐบาลไทยในอดีตนั้นมีอยู่ และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็มีไม่มาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ว่า กระบวนการตรวจต้องใช้ความชำนาญมาก แต่ถ้าทำตามมาตรฐานสากล จะไม่มีอะไรผิดพลาดเลย การวิเคราะห์ความผิดพลาดอาจเกิดได้จาก 3 ขั้นตอน 1. Pre-analytic หรือก่อนตรวจแล็บ เช่น เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและลำคอไม่ถูกต้อง 2. Analytic หรือขั้นตอนการตรวจแล็บ หัวใจสำคัญคือน้ำยาควบคุม จะมีน้ำยาที่ให้ผลบวก และที่ให้ลบ ถ้าเครื่องมันยังแปลผลไม่ถูก ห้ามรายงานผลการตรวจเด็ดขาด คอนโทรลกลับกลายเป็นบวก จากบวกกลายเป็นลบ ให้ถือว่าผลการตรวจทั้งชุดนั้น เสียทั้งหมด 3. Post-analytic หรือขั้นตอนหลังการตรวจแล็บ เช่น ตรวจถูกแต่รายงานผลผิด โอกาสผิดพลาดเกิดได้ทุกขั้นตอน แต่หากรพ.ได้ทำตามระบบมาตรฐานแล้ว ก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลใจ ส่วนกรณีของห้องแล็บ จ.ยะลา เพิ่งได้อ่านเฟซของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลาซึ่งหมอโพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า เหตุที่ห้องแล็บ รพ.ยะลา รายงานผลเป็นบวกนั้น เป็นความผิดพลาดทางเทคนิค เข้าใจว่าเกิดจากการปนเปื้อนของไวรัสโควิด ในระบบเครื่องตรวจ RT-PCR ทั้งนี้ ในการตรวจพบว่า หลอดที่เป็นน้ำไม่มีตัวเชื้อ ที่เป็นตัว control (No Template Control) ซึ่งในการเดินเครื่อง PCR ทุกรอบก็ต้องมีการ control ด้วย NTC เสมอ นั้น ที่แล็บยะลาผลการทดสอบของ NTC เป็นบวกด้วย ซึ่งบอกถึงการปนเปื้อน จึงทำให้ไม่อาจตัดสินได้ว่า ผลการตรวจนั้นเป็นผลบวกจริง (true positive) หรือ ผลบวกหลวง (false positive) จึงต้องตรวจใหม่ทั้งหมด" ถ้าหมอสุภัทรโพสต์เป็นข้อเท็จจริง แปลง่าย ๆ ว่า ผิดขั้นตอนที่ 2 หรือขั้นตอนตรวจแล็บนั่นเอง แต่ก็น่าแปลกใจ ถ้าคอนโทรลกลับกลายเป็นบวก ทางแล็บก็ไม่น่าจะรายงานผลออกมาสู่สาธารณชนได้ ต้องตรวจแล็บใหม่ทั้งหมด กรณีนี้จะรู้ว่าถูกหรือผิด ให้รอยืนยันจากแล็บที่ 3 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กรุงเทพฯ อีกที

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ , เดลินิวส์

-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สสอ. บันนังสตา จ.ยะลา นำทีมเจ้าหน้าที่สุศึกษาลงพื้นที่บ้านตาดานะปุเตะ เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้คำแนะนำวิธีป้องกันตนเอง มอบหน้ากากอนามัย เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมตัวรับการตรวจหาเชื้อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเชิงรุกตามนโยบาย นพ.สสจ. ยะลา ให้มีการปูพรมค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว นอกจากนี้ มีการปูพรมตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดในพื้นที่ หมู่ 2, 4, 5, 6 ต.บาโจยชินเน อ.ยะหา ส่วนชาวบ้านก็ต่างอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากเครียดและวิตกว่าจะติดเชื้อ ขณะที่สสจ.ยะลารายงานว่า ยอดผู้ป่วยสะสม 126 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 99 ราย อยู่ระหว่างรักษา 25 ราย เสียชีวิต 2 ราย

3. กลุ่มวัยรุ่นเที่ยวริมทะเลไม่สวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ได้มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชน ที่เดินทางมาเป็นครอบครัว ส่วนตัว และกลุ่มวัยรุ่น มาเที่ยวหาดปากเมงกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ออกมาชักรดและนั่งกันเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง

ประเด็นข่าว

4.จ.นราธิวาสไม่มี Hospitel

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ , 77kaoded

-เสนอข่าว ผวจ.นราธิวาส เผยศูนย์ Local Quarantine เฟสที่ 1 จำนวน 105 แห่ง ขณะนี้ มีผู้ถูกกักกันตัวเต็มทุกศูนย์แล้ว เฟสที่ 2 จำนวน 5 แห่ง รองรับได้ 540 คน เข้ากักตัวแล้ว 428 คงเหลือ 86 และเฟสที่ 3 จำนวน 4 แห่ง รองรับได้ 360 คน เข้ากักตัวสังเกตอาการแล้ว 19 คน คงเหลือ 341 คน และจำเป็นต้องหาสถานที่ Local Quarantine เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และรองรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วย สำหรับศูนย์ Local Quarantine ในอำเภอต่างๆ มีความพร้อมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ บางสถานที่อาจไม่สะดวกสบายมากนัก พื้นที่จ.นราธิวาส ไม่มีโรงแรมรองรับเป็นสถานที่กักตัว

มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน,ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ,ผจก.รายวัน, isranews, mcot, bangkokbiznews, innnews ,thaipbs, mthai, sanook)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิ โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18 ราย ทุกรายอยู่ในศูนย์กักกัน อ.สะเตาะ จ.สงขลา คนต่างด้าวทั้งหมดทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อรวม 2,987 ราย กลับบ้านได้เพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านทั้งหมด 2,740 ราย รักษาในรพ. 763 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับสถาบันเสริมความงามยังเปิดให้บริการไม่ได้ เนื่องจากใช้เวลานานในการดำเนินการเสี่ยงติดเชื้อ อยู่ในกลุ่มเดียวกับโรงแรมหรู ผับบาร์ สถานบันเทิงต่างๆ

เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า "วันนี้ ศบค.รายงานตัวเลข ผู้ติดเชื้อ 18 ราย ทั้งหมดเป็นคนต่างด้าว แปลว่ายอดผู้ติดเชื้อคนไทยเป็น 0 ถือเป็นเรื่องดีมาก แต่ขออย่าว่าอย่าประมาท ดูแลตัวเองและคนรอบข้างกันต่อไป อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว โฆษก กทม. โพสต์ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก กทม.ออกมาตรการเพิ่ม 10 สถาน

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) , เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,มติชน , โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, innnews)

- จ.ภูเก็ต คกก.โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์ มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด19 แล้ว 220 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย จำหน่าย 1 ราย (เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) รักษาอยู่ 39 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ตี จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 9,050 ราย (พบเชื้อ 220 ราย) เป็นผู้มีการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,015 ราย (พบเชื้อ 182 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน

-จ.สงขลา หลังจาก ศบค.แถลงพบกลุ่มชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ใน อ.สะเตาะ จ.สงขลา ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 18 คน จากเดิมที่พบติดเชื้อ 42 คน จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 18 คนเป็นชาวโรฮิงยา จากจำนวนที่ถูกกักตัวอยู่รวมกันบนชั้น 2 ของศูนย์กัก 28 ราย ผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิง 17 ราย อยู่ในช่วงอายุ 19-20 ปี และเด็กชายอายุ 10 ขวบ 1 ราย ซึ่งถูกควบคุมตัวพร้อมแม่ แต่แม่ไม่ติดเชื้อ ทีมแพทย์เข้าไปเอกซเรย์เพื่อดูอาการในระบบทางเดินหายใจ และการทำงานของปอด หากพบว่า มีปอดบวมจะส่งไปรักษาที่รพ.หาดใหญ่ ส่วนรายที่อาการไม่มากจะรักษาที่ศูนย์กักตัวฯ ได้ปรับชั้น 2 ของศูนย์กักตัวฯ เป็นรพ.สนามเพิ่ม 1 ชั้น แยกตัวผู้ไม่พบเชื้อออกมาพักอีกห้อง พร้อมแยกการทำงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ปะปนกันระหว่างอาคาร ส่วนสาเหตุการติดเชื้อน่าจะมาจากกลุ่มเดิม เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรคและตรวจสอบไหม้ไลน์ ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.สงขลา เพิ่มขึ้นเป็น 123 ราย อย่างไรก็ตามแม้จะพบกลุ่มคนต่างด้าวติดเชื้อเพิ่ม 18 คน จากเดิม 42 คน รวมเป็น 60 คน แต่ก็เพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มของคนต่างด้าวที่อยู่ในศูนย์กักเท่านั้น ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วไปของ จ.สงขลา ยังนิ่งอยู่ที่ 44 คน และรักษาตัวอยู่รพ. 10 ราย

-นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ. สงขลา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 18 คนทั้งหมดไม่ได้มีอาการป่วย แพทย์จึงได้เอกซเรย์ปอด หากพบว่ารายใดเริ่มมีอาการปอดอักเสบหรือปอดบวม ก็จะนำส่งรักษาตัวที่รพ.หลักทันที แต่หากไม่มีอาการเสี่ยงก็จะยังคงรักษาตัวที่รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, prachachat

-จ.นครพนม ผวจ.นครพนมสั่งการเจ้าหน้าที่ รับตัวแรงงานชาวนครพนมที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต ส่งกลับไปกักตัวที่บ้านพัก 14 วันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มแรงงานประมงส่งให้จังหวัดไปปรับตัวกลับอีก 44 คน จะมาถึงวันนี้ จะต้องผ่านขั้นตอนคัดกรองอย่างเข้มข้นต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : prachachat

-จ.ตรัง เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนชาวตรัง ที่เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต ประมาณ 2,000 คน กำชับให้แต่ละอำเภอนำเข้าพักยังสถานที่กักตัว Local Quarantine ของแต่ละอำเภอ 14 วัน เผย จ.ตรัง ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายใหม่มา 27 วันแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : thaiquote

-กรมท่าอากาศยานรายงาน ว่า 5 จังหวัดที่มีบินไปแล้วต้องกักตัว 14 วันในสถานที่ที่กำหนด ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องมาตรการป้องกันโควิด19 ได้แก่ จ. พิษณุโลก บุรีรัมย์ กระบี่ ตรัง และนครพนม

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-มีคนไทยเดินทางกลับจากฮ่องกง 161 คน ถูกนำส่งไปกักตัวที่โรงแรม พาลาซโซ ย่านรัชดา และ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ขณะที่กลุ่มคนไทยที่เดินทางมาจากเกาะมัลดีฟส์ 131 คน ถูกนำส่งไปกักตัวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซีดี จอมเทียน จ.ชลบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เพจ gossip สาสุข

ประเด็นข่าว

- โฟสต์ว่า ในขณะที่ยังไม่มียุทธศาสตร์ป้องกันโรคโควิด 19 คาดว่าอย่างน้อย 1 ปีครึ่งนี้ รัฐจะลงทุนกับระบบสาธารณสุขมากขึ้น ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน - ยารักษาโควิด 19 ซึ่งการจะสามารถทำงานอยู่ได้อีก 18 เดือนข้างหน้า ภายใต้ New Normal โดยที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อน้อยที่สุด นั้น จะต้องดำเนินการดังนี้ 1. สร้างระบบสวัสดิการ จัดสรรตำแหน่ง เพิ่มค่าตอบแทน บุคลากรทางการแพทย์ให้คุ้มกับความเสี่ยงในการทำงาน 2.ต้องลงทุน จัดการหาอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น N95 หรือชุด PPE อย่างเพียงพอ 3. ลงทุนกับระบบ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของพรครภูมิใจไทย และนโยบายสธ. อยู่แล้ว ควรกำหนดเดดไลน์ 2-3 เดือนนี้ ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว สามารถเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปรพ.ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ลดภาระของรพ. และ บุคลากรสาธารณสุขได้เช่นกัน

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, js100

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ๆ เผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อสม.ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวน 240 บาท ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินสามารถทำได้ โดยอาศัยตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0402.4/19207 ลว. 30 เม.ย.2563 การจะจ่ายเงินค่าตอบแทน 120 บาท/วัน หรือ 240 บาท/วัน จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไปในลักษณะที่ อสม. ไม่ได้รับค่าตอบแทนนั้น มาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่าง อสม. และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.กล่าวหา สธ.ทุจริต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน ,สยามรัฐ แนวหน้า, ไทยโพสต์, springnews

-เสนอข่าว ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก " จุลเจิม ยุคล" ระบุว่า ถ้าจะปราบโควิด 19 ได้ ต้องปราบคอร์รัปชันใน 3 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้ก่อน

2.กรณีจ.ยะลา ค้นหายูเอชวี 40 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด,ผจก.รายวัน, prachachat, thansetthakij , nationweekend ,kapook,isranews, tnthailand , bbc ,thaipbs ,one31, thestandard)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สงสัยเป็นผู้ติดเชื้อที่จ.ยะลา อีก 40 ราย ซึ่งเป็น active case finding ว่า จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยยืนยันในจ.ยะลา ตั้งแต่ มีนาคม - 3 พ.ค.63 และจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เจอผู้ป่วยทั้งสิ้น 126 ราย ชุดข้อมูลที่ศูนย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ยะลา ยังไม่เป็นทางการจึงต้องตรวจสอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการ ไม่พบผู้ติดเชื้อทั้ง 40 ราย จึงเห็นตรงกันว่า ผลแล็บ 2 แล็บไม่เพียงพอ จึงต้องส่งผลแล็บมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ยืนยันผลจนกว่าจะมีการทดสอบทุกกระบวนการ สำหรับจำนวนตัวอย่างตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจแล้วจำนวน 227,860 ตัวอย่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน,แนวหน้า, ผจก.รายวัน , workpointnews, thebangkokinsight

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า จากการตรวจสอบอีกครั้งพบว่า ผลเป็นลบทุกราย เป็นการตรวจสอบห้องแล็บศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา เพียง 1 แห่ง ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนสาเหตุที่ตรวจครั้งแรกผลเป็นบวก เนื่องจากเครื่องที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการในจ.ยะลา มีความผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในรายการ“ถามตรงๆ กับจอมขวัญ หลาวเพชร” กรณีที่จะมีการส่งตรวจผู้ป่วยต้องสงสัย 40 รายเป็นครั้งที่ 3 ที่แล็บส่วนกลางว่า ไม่จำเป็น เพราะเหมือนกัน เพราะเทคนิคในการตรวจ เขาชี้แจงว่า ต้องมีการอ่านค่าและไลในเชิงเทคนิค 5 กลุ่มตัวอย่างที่ต้องได้ค่าเหมือนกัน ที่นั่นก็ทำได้ 140 แล็บทั่วประเทศก็ทำได้ ที่ จ.ยะลา เป็นการตรวจเชิงรุกตามนโยบายใหม่ที่ให้ตรวจมากขึ้น เมื่อครู่อยู่กับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ชี้แจงว่า เครื่องตรวจที่ จ.ยะลาเป็นเครื่องที่เพิ่งเปิดและตรวจได้ 5,000 กว่าเคส จ.ยะลา พบความผิดพลาดเอง จึงต้องการจะตรวจซ้ำ จึงส่งมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จ.สงขลา พบว่าผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ จ.ยะลา เราต้องการรู้ถึงสาเหตุของความผิดพลาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูว่าเกิดจากอะไร ต้องหาคำตอบให้ได้ อาจเกิดจากน้ำยา การอ่านค่า หรือตัวเครื่องเออเรอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ kapook,ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.ไพจิตร วราชาติ ที่ปรึกษาด้านโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องนี้จากการตรวจกับพื้นที่ และนำตัวอย่างเชื้อทั้งหมดไปตรวจสอบยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สงขลา อีกครั้ง พบว่า ผลเป็นลบ ผลบวกตอนแรก เป็นบวกหลง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งเครื่องสกอตอาร์เอ็นเอ อาจทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้ออื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ และคาดว่าจะมีการแถลงผลให้ทราบอย่างเป็นทางการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก sanook ,thebangkokinsight ,natinweekend, mcot, bangkokinsight)

-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อธิบายถึงกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่แบบรวดเร็วจำนวนหลายสิบคนว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่นำชิ้นผม ขอชื่นชมผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด คุณหมอสงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลาและทุกๆ ท่าน ที่ปฏิบัติการเชิง “รุก” ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อย่างเข้มข้น และถูกต้องตามหลักวิชาการ “ไม่กลัวตัวเลขผู้ป่วย” ขอให้ทุกจังหวัดนำมาตรการ

ประเด็นข่าว

ของจ.ยะลาเป็นแบบอย่าง และใช้มาตรการเชิงรุก ทำทุกพื้นที่ อย่างรอบคอบ ถูกหลัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ , มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผลตรวจเชื้อโควิด 40 ราย ที่จ.ยะลา ว่า ผลตรวจครั้งที่ 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ไม่พบการติดเชื้อ สาเหตุที่ครั้งแรกพบว่าติดเชื้อ น่าจะเกิดจากขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจและให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะนำตัวอย่างเชื้อมาตรวจยืนยันอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กทม. โดยทั้ง 40 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของรพ.อย่างใกล้ชิด ไม่พบมีอาการป่วย หากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งผลตรวจออกมาไม่ตรงกัน จะต้องมีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติแห่งที่ 3 ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากผลตรวจเกิดมีข้อสงสัย จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบ รวมทั้งจะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการผิดพลาดอีก รวมทั้งกรณีแรงงานจังหวัดสงขลา 18 คน จะมีการเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำอีกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีความชัดเจน คนที่มีอาการจะได้รับการรักษา สำหรับการพบผู้ติดเชื้อทางภาคใต้พบว่ามีเพิ่มมากขึ้น จากการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่ากลับมาจากประกอบศาสนกิจ แรงงานที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมาย ซึ่งมีส่วนให้เกิดการแพร่เชื้อในพื้นที่ได้ หากตัวเลขผู้ป่วยกลับมาเพิ่มในสัปดาห์หน้า จะต้องหาสาเหตุ รวมทั้งอาจต้องทบทวนมาตรการต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ กล่าวในรายการ Peace Talk เผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดีย ว่า กรณีการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มที่จ.ยะลา 40 ราย จากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนั้น โฆษก ศบค. ระบุยังไม่ยืนยัน แต่จะตรวจซ้ำกันอีกรอบว่า ถ้าผลทางการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 คงทำใหุ้่นวายแน่นอน แสดงว่า การผ่อนคลายระยะที่สอง อาจต้องยุติลงตามคำประกาศล่วงหน้าของพลัด สธ. ซึ่งกำชับใน 14 วันของระยะ 1 ต้องไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มเกิน 30 ราย

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ ยะลาผลบวกเป็นลบทั้ง 40 ราย รัฐบาลไทยปิดข่าวหรือเปล่า ว่ากรณีจ.ยะลาพบผู้ติดเชื้อโควิดรวดเดียว 40 รายจากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจ 311 ราย สร้างความน่าสงสัยสำหรับสายสุขภาพมากกว่า เพราะการคัดกรองในชุมชน ผู้ถูกคัดกรองส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ผลการตรวจออกมาพบว่า ติดเชื้อจำนวนมาก จึงทำให้เกิดคำถามในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน แต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการไปเก็บตัวอย่างซ้ำ ส่งตรวจไปยังห้องแล็บที่อื่นเพื่อยืนยันผล และผลจากห้องแล็บ ศร.สงขลา ยืนยันก็ออกมาลบกลับตาลปัตรว่าเนกาทีฟทั้ง 40 ราย ไม่พบการติดเชื้อโควิด คำถามที่ผมได้รับจากพรรคพวกเพื่อนฝูง คือ รัฐบาลไทยปิดข่าว ตกแต่งตัวเลขหรือเปล่า ซึ่งเป็นคำถามที่เข้าใจได้ เพราะบุคลิกการปกขาวของรัฐบาลไทยในอดีตนั้นมีอยู่ และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็มีไม่มาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ว่า กระบวนการตรวจต้องใช้ความชำนาญมาก แต่ถ้าทำตามมาตรฐานสากล จะไม่มีอะไรผิดพลาดเลย การวิเคราะห์ความผิดพลาดอาจเกิดได้จาก 3 ขั้นตอน 1. Pre-analytic หรือก่อนตรวจแล็บ เช่น เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและลำคอไม่ถูกต้อง 2. Analytic หรือขั้นตอนการตรวจแล็บ หัวใจสำคัญคือน้ำยาควบคุม จะมีน้ำยาที่ให้ผลบวก และที่ให้ลบ ถ้าเครื่องมันยังแปลผลไม่ถูก ห้ามรายงานผลการตรวจเด็ดขาด คอนโทรลกลับกลายเป็นบวก จากบวกกลายเป็นลบ ให้ถือว่าผลการตรวจทั้งชุดนั้น เสียทั้งหมด 3. Post-analytic หรือขั้นตอนหลังการตรวจแล็บ เช่น ตรวจถูกแต่รายงานผลผิด โอกาสผิดพลาดเกิดได้ทุกขั้นตอน แต่หากรพ.ได้ทำตามระบบมาตรฐานแล้ว ก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลใจ ส่วนกรณีของห้องแล็บ จ.ยะลา เพิ่งได้อ่านเฟซของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลาซึ่งหมอโพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า เหตุที่ห้องแล็บ รพ.ยะลา รายงานผลเป็นบวกนั้น เป็นความผิดพลาดทางเทคนิค เข้าใจว่าเกิดจากการปนเปื้อนของไวรัสโควิดในระบบเครื่องตรวจ RT-PCR ทั้งนี้ ในการตรวจพบว่า หลอดที่เป็นน้ำไม่มีตัวเชื้อ ที่เป็นตัว control (No Template Control) ซึ่งในการเดินเครื่อง PCR ทุกรอบก็ต้องมีการ control ด้วย NTC เสมอ นั้น ที่แล็บยะลาผลการทดสอบของ NTC เป็นบวกด้วย ซึ่งบอกถึงการปนเปื้อน จึงทำให้ไม่อาจตัดสินได้ว่า ผลการตรวจนั้นเป็นผลบวกจริง (true positive) หรือ ผลบวกหลวง (false positive) จึงต้องตรวจใหม่ทั้งหมด" ถ้าหมอสุภัทรโพสต์เป็นข้อเท็จจริง แปลง่าย ๆ ว่า ผิดขั้นตอนที่ 2 หรือขั้นตอนตรวจแล็บนั่นเอง แต่ก็น่าแปลกใจ ถ้าคอนโทรลกลับกลายเป็นบวก ทางแล็บก็ไม่น่าจะรายงานผลออกมาสู่สาธารณชนได้ ต้องตรวจแล็บใหม่ทั้งหมด กรณีนี้จะรู้ว่าถูกหรือผิด ให้รอยืนยันจากแล็บที่ 3 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กรุงเทพฯอีกที

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ , เดลินิวส์

-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สสอ. บันนังสตา จ.ยะลา นำทีมเจ้าหน้าที่สุศึกษาในพื้นที่บ้านตาดานะปุเตะ เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้คำแนะนำวิธีป้องกันตนเอง มอบหน้ากากอนามัย เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมตัวรับการตรวจหาเชื้อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเชิงรุกตามนโยบาย นพ.สสจ. ยะลา ให้มีการปูพรมค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว นอกจากนี้ มีการปูพรมตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดในพื้นที่ หมู่ 2, 4, 5, 6 ต.บาโจยชินเน อ.ยะหา ส่วนชาวบ้านก็ต่างอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากเครียดและวิตกว่าจะติดเชื้อ ขณะที่สสจ.ยะลารายงานว่า ยอดผู้ป่วยสะสม 126 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 99 ราย อยู่ระหว่างรักษา 25 ราย เสียชีวิต 2 ราย

3. กลุ่มวัยรุ่นเที่ยวริมทะเลไม่สวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ได้มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชน ที่เดินทางมาเป็นครอบครัว ส่วนตัว และกลุ่มวัยรุ่น มาเที่ยวหาดปากเมงกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ออกมาซบปรนและนั่งกันเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง

ประเด็นข่าว

4.จ.นราธิวาสไม่มี Hospitel

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ , 77kaoded

-เสนอข่าว ผวจ.นราธิวาส เผยศูนย์ Local Quarantine เฟสที่ 1 จำนวน 105 แห่ง ขณะนี้ไม่มีผู้ถูกกักกันตัวเต็มทุกศูนย์แล้ว เฟสที่ 2 จำนวน 5 แห่ง รองรับได้ 540 คน เข้ากักตัวแล้ว 428 คงเหลือ 86 และเฟสที่ 3 จำนวน 4 แห่ง รองรับได้ 360 คน เข้ากักตัวสังเกตอาการแล้ว 19 คน คงเหลือ 341 คน และจำเป็นต้องหาสถานที่ Local Quarantine เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และรองรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วย สำหรับศูนย์ Local Quarantine ในอำเภอต่างๆ มีความพร้อมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ บางสถานที่อาจไม่สะดวกสบายมากนัก พื้นที่จ.นราธิวาส ไม่มีโรงแรมรองรับเป็นสถานที่กักตัว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thansetthakij , tnnthailand, xinhuathai, thebangkok insight, sanook, mcot ,newtv, nationtv)

-**รัสเซีย** พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันเดียว 10,633 ราย ทำให้อยอดรวมอยู่ที่ 134,687 ราย ***

-**บราซิล** กลายเป็นประเทศที่ 9 ของโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกินกว่าแสนคน หรือ 101,147 คน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,588 คน ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในบราซิลอยู่ที่ 7,025 ราย ***

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐจะมีวัคซีนสำหรับรักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ภายในสิ้นปีนี้

-**ญี่ปุ่น** พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 218 ราย ส่งผลให้อยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 15,769 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 523 ราย รัฐบาลเตรียมขยายระยะเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้

-**อิหร่าน** เริ่มผ่อนคลายนโยบายการควบคุมโรค โดยมีแผนจะเปิดมัสยิดและโรงเรียนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ

-**นิวซีแลนด์** ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรก และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม หลังรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ประเทศ

-**สิงคโปร์** รัฐบาลจะผ่อนปรนข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจบางอย่าง เช่น ธุรกิจที่ทำในบ้าน, การผลิตอาหาร, ร้านอาหารปลีกอาหารบางแห่ง, บริการซักรีด, ร้านตัดผม และร้านขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ขณะที่นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้กลับไปเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. ส่วนมาตรการล็อกดาวน์อื่นๆ จะยังคงบังคับใช้ต่อไปจนถึงกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 1 มิ.ย.

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 2,270 ราย ส่งผลให้อยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 42,533 ราย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 67 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตเป็น 1,373 ราย ขณะที่ผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 11,707 ราย ทั้งนี้อินเดีย จะสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 17 พ.ค.นี้

-**แอฟริกาใต้** พบผู้ติดเชื้อ 447 ราย หลังจากผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์อันยาวนาน 5 สัปดาห์ ได้เพียง 2 วัน

-**สเปน** งานวิจัยโดยทีมแพทย์สเปน พบว่า ผู้ป่วยโรคโควิด 19 บางคนเกิดผื่น 5 แบบด้วยกัน ผื่นเหล่านี้มักเกิดในคนไข้อายุไม่มาก และเป็นอยู่หลายวันด้วยกัน โดยงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในสัปดาห์นี้ในวารสารโรคผิวหนังสหราชอาณาจักร

-**เกาหลีใต้** นักเรียนจะเริ่มกลับไปเรียนหนังสือได้อีกครั้งในวันที่ 13 พ.ค.นี้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน โดยทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นตอนรับประทานอาหารกลางวัน และต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน

- สำหรับการจัดประชุมทางออนไลน์ในการระดมเงินสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนกันในวันที่ 4 พ.ค. หลายชาติยุโรปเป็นเจ้าภาพร่วม ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดว่าด้วยวัคซีนโลกในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ โดยนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า อังกฤษจะมอบเงินสนับสนุนการวิจัยวัคซีนทดลองและใช้รักษา จำนวน 388 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมูลค่า 744 ล้านปอนด์ ที่จะใช้ในการร่วมต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก ส่วนนายเยนส์ สปัทน์ รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนี กล่าวว่า การพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อาจจะต้องใช้เวลาหลายปี อาจล้มเหลวเกิดขึ้นได้ จากที่ได้เห็นมาบ้างแล้วกับวัคซีนบางตัว

-สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก 212 ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3,592,527 ราย สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 1,188,421 ราย รองลงมาคือ สเปน 247,122 อิตาลี 210,717 อังกฤษ 186,599 ฝรั่งเศส 168,693 เยอรมนี 165,664 รัสเซีย 145,268 ตุรกี 126,045 และ บราซิล 101,826 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีรวมกัน 249,081 ราย สหรัฐมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 68,602 ราย อิตาลี 28,884 อังกฤษ 28,446 สเปน 25,264 และ ฝรั่งเศส 24,895 บราซิล 7,051 เยอรมนี 6,866 และอิหร่าน 6,203 ราย สำหรับผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี 1,165,878 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอว่า ความก้าวหน้าด้านการจัดหา และวัคซีนของไทยขณะนี้ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด นำกล้าเชื้อชนิด DNA ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนม.ค.63 มาพัฒนาเป็นวัคซีนตัวเลือก เริ่มฉีดในหนูทดลอง เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาวัคซีน (pre-clinical) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์เพื่อรู้ผลเบื้องต้น ขณะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้จัดทำร่างรายละเอียดการจัดหาวัคซีนเสนอ รมว.สธ.แล้ว ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้เอ็มโอบีกับ ม.ชั้นนำของจีน โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อหลักเรื่องการร่วมวิจัย การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการได้รับวัคซีนให้เร็ว อย่างไรก็ตามทดลองวัคซีนในคนในไทยน่าจะจบภายในครึ่งปีหลัง ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย อยู่ระหว่างรอผลการทดลองในสัตว์ทดลอง ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และ ไบโอเนทเอเชีย คาดว่า กลางเดือน พ.ค.63 น่าจะเห็นความคืบหน้า กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมวิจัยฟ้าทะลายโจรในคน ขณะที่จุฬาฯ เก็บพลาสมาคนหายป่วยแล้ว 8 ราย ส่วน อภ. สำรองฟาวีพิราเวียอีก 3 แสนเม็ด

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคทั่วไป เกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อนและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ

ประเด็นข่าว

ภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอบทความ โรงงานหน้ากากอนามัยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ส่งมอบถึง รพ.ภาคใต้รวม 4 จังหวัด ได้แก่ 1.ภูเก็ต 75,600 ชิ้น (รพ.อบจ.ภูเก็ต, รพ.ป่าตอง, รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.ถลาง) 2.ยะลา 62,400 ชิ้น (รพ.ยะลา, รพ.ธารโต, รพ.บันนังสตา รพ.รามัน, รพ.ระยง, รพ.เบตง, รพ.กรงปินัง และ รพ.กาบัง) 3.ปัตตานี 78,000 ชิ้น (รพ.โคกโพธิ์, รพ.ปัตตานี, รพ.แม่ลาน, รพ.หนองจิก, รพ.ยะรัง, รพ.มายอ, รพ.ทุ่งยางแดง, รพ.กะพ้อ, รพ.ร.สายบุรี, รพ.ไม้แก่น, รพ.ปะนาเระ, รพ.ยะหริ่ง และสมาคมสาธารณสุขปัตตานี) 4.สงขลา 152,400 ชิ้น (คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, รพ.หาดใหญ่ และ รพ.สงขลา) สามารถติดตามรายงานสถานะการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยได้ที่ www.cpmaskforall.com

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ

-กล่าวว่า หลังคลายล็อกกิจการบางประเภท พบว่า ตามสวนสาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มาใช้บริการโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ สวมใส่เฉพาะเมื่อเข้าประตู เมื่อพ้นสายตา จนท. ก็ถอดออก รวมถึงกลุ่มประชาชนที่แห่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือตัวเลขผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวชุมนุมมั่วสุมดื่มสุรา นำห้วงจะกลับมาระบาดกันใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กาแฟดำ

-สัมภาษณ์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก่อนมีการประกาศผ่อนคลายนโยบายมาตรการเข้มงวด ยุทธศาสตร์ คือ ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดลดผู้ป่วยใหม่ลงให้ได้ คนไทยต้องมีวินัย จิตสำนึกที่ดี ใช้หลักการทศด้วยค้อน ฟ้อนให้รำคือ ควบคุมก่อนแล้วค่อยผ่อนคลายน แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขณะที่ความตึงเครียดในสังคมจะเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนจากโหมตควบคุมไปสู่ผ่อนผัน ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป จัดลำดับความสำคัญ ทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไรเงา

-เสนอว่า สธ. ร่วมกับหอการค้า และภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม Thai.care ให้ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ผู้ให้บริการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เป็นสถานประกอบการปลอดภัย ในสัปดาห์นี้ ก.การคลัง ผ่านทาง ธ.กรุงไทย จะเรียกทุกธนาคารมาหารือเรื่องของแพลตฟอร์มนโยบายแบ่งกึ่งทั้งประเทศ เข้ามาประกอบกันแพลตฟอร์ม Thai.care เพื่อสร้างระบบการจ่ายเงินออนไลน์ และลดการสัมผัสธนบัตรเงินสด ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนรับมาลงทะเบียนในระบบ เพื่อช่วยการสร้างฐานข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4

-เสนอว่า กรณีการพบผู้ป่วยจำนวนมากที่ จ.ยะลา นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายสาเหตุพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ เนื่องจากใช้มาตรการเชิงรุกจนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อการแก้ปัญหาในระยะยาว ไม่กลัวตัวเลขผู้ป่วยและได้ข้อมูลจริง ไม่ปล่อยให้หูกซ่อนจนโผล่มาระลอกสอง ระลอกสาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ Lineทาง

-เสนอว่า มาตรการรองรับการคลายล็อกของภาครัฐ ไม่มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงฝีมือในการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด รวมทั้งในกรุงเทพฯ เห็นได้จากภาพบรรยากาศเปิดตลาดนัดผู้คนหนาแน่น ไม่มีเว้นระยะห่าง แต่หลายจังหวัดก็บริหารจัดการได้ดีมีเว้นระยะห่าง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ปรึกษา รพ.สาธารณสุข เผยว่ามาตรการรองรับการคลายล็อกของรัฐบาลทำได้ไม่ดี แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำให้กราฟผู้ติดเชื้อพุ่งปรี๊ดขึ้นไปอีกในระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ เลียบวิภาวดี

-เสนอว่า กรณี ผ่อนปรนขายสุรา ประชาชนแห่ซื้อสุราจนล้มการ Distancing ทำให้สื่อต่างออกมาติงอย่างเป็นห่วงว่าจะมี การระบาดระลอกสอง เหมือนสิงคโปร์และญี่ปุ่น

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า บทบรรณาธิการ

-เสนอว่า มีข่าวที่สร้างความสับสน กรณีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เตรียมทดสอบสารนิโคตินในผู้ป่วยโควิด 19 และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อคิดว่า จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ได้จริงหรือไม่ เพราะมีผลวิจัยเบื้องต้นที่ชี้ว่า นิโคตินมีส่วนช่วยป้องกันไวรัสโคโรนาเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ แต่หน่วยงานสาธารณสุขในบ้านเราออกมาได้ว่าไม่เป็นความจริง อ้างว่ายังไม่มีข้อสรุปจากงานวิจัย ต้องติดตามข้อสรุปจากการวิจัยครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว

-เสนอว่า ถึงแม้จะบริการกินหนักกับตำแหน่ง รพ.ช. "ดร.สาธิต ปิตุเตชะ" แต่เรื่องการดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวระยองในฐานะ สส.ระยอง ก็ไม่ขาดตกบกพร่อง พอมีเวลาก็จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านทุกครั้งที่ วันก่อนหมอตี๋สวมบทโซเฟอร์ขับรถพ่วงข้างนำอาหารไปส่งประชาชนถึงหน้าบ้าน เรียกว่าเป็น "สาธิต Delivery"

พวง.ของรัฐ สธ. ขอคืนอายุราชการ

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน

-เสนอข่าว อดีตพนักงานของรัฐในสังกัด สธ. 24,063 ราย ซึ่งได้รับการรับราชการบรรจุเป็น ขรก. แต่ไม่ได้ให้น้ำอายุราชการ 4 ปีมานับรวม ได้เรียกร้องขอให้พิจารณาคืนความยุติธรรม โดย 1.ขอให้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐฯ ให้นับรวมเป็นอายุราชการ 2.ขอให้ปรับแก้อัตราเงินเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำจากหลักเกณฑ์การเยียวยาของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ขรก. กลุ่มนี้

รพ.บางสะพาน หยุดก่อสร้าง 1 ปี

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ประธาน กกก.พัฒนา รพ.บางสะพาน เปิดเผยว่า หลังจากผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ รพ.บางสะพาน งบประมาณ 165.7 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน เม.ย. 62 ถึงปัจจุบันนานกว่า 1 ปี เนื่องจากผู้บริหาร รพ.บางสะพานได้แก้ไขแบบแปลนในชั้นที่มีการก่อสร้างห้องผ่าตัด แต่ไม่ได้เพิ่มวงเงินงบประมาณ จึงไม่มีปัญหาการทุจริตและไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวฯ ทุกฝ่ายได้หารือกับสำนักงบบฯ กองแบบแผน สธ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันพิจารณาตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดหลังจากกำหนดขยายระยะเวลาให้ผู้รับเหมาทำการก่อสร้างตามความเหมาะสมโดยไม่ผิดระเบียบ กกก.ฯ ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าอาคารดังกล่าวจะสร้างเสร็จภายในวันที่ 24 ก.พ.64

รพ.รัฐปฏิเสธการรักษาต่างดาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด linetoday

-นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ แฉลงกรณีข่าวรพ.ไม่รับรักษาเด็ก 4 ขวบ ที่มีอาการตาบวม เปลือกตาปิดไม่สนิท ชาวอ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ระบุว่า ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ 4 ขวบ ย่าพามาปรึกษาด้วยเรื่องตาโปน ทำให้ปิดตาไม่สนิทมาราว 1 สัปดาห์ มีใบส่งตัวมาจาก รพ.อำเภอเขมราฐ เข้าตรวจที่แผนกจักษุ แพทย์ให้เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (ซีที สแกน) และตรวจเลือด มีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 บาท เนื่องจากบัตรตรวจขึ้นทะเบียนเป็นข้าราชการต่างดาว เพราะเด็กไม่มีเลข 13 หลัก แต่ยายืนยันว่า เด็กมีพ่อแม่เป็นคนไทย แม่เป็นคนลาว และไม่ได้ไปแจ้งเกิด จึงไม่มีเลข 13 หลัก เจ้าหน้าที่จึงให้ไปตรวจสอบสิทธิ ที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ภายในรพ. เพื่อให้ช่วยเหลือค่ารักษา แล้วกลับมาที่ห้องตรวจเพื่อนำใบเจาะเลือดไปตรวจหาสาเหตุ แต่เมื่อย่าพาผู้ป่วยไปที่ห้องเจาะเลือดพบว่า ได้รับคำแนะนำให้ไปคิดค่ารักษา เพื่อนำยอดไปให้สังคมสงเคราะห์พิจารณาช่วยเหลือ หลังจากนั้นไม่พบผู้ป่วยไปที่ห้องเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ที่ประกาศเสียงเรียกหาตัวคนทั้งคู่อีก 4 ครั้ง แต่ไม่มาพบเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่สามารถติดต่อไปเนื่องจากไม่มีโทรศัพท์ ภายหลังทราบว่า ย่าพาเด็กกลับบ้านที่ อ.นาตาล เพราะกังวลเรื่องค่ารักษา รวมทั้งเกรงไม่ทันรถที่เดินทางมาประกอบกับหลานสาวร้องงอแงอยากกลับบ้าน จึงติดตามตัวไปที่ รพ.สต.ตามที่อยู่แจ้งไว้ในวันทำการต่อไป แต่พบว่าเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ก่อน

นพ.มนต์ชัย ยืนยันว่า รพ.ไม่ได้ปฏิเสธการรักษา เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถจ่ายได้ จะมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาประเมินค่าใช้จ่าย ให้การช่วยเหลือ ที่ผ่านมารพ. ให้การช่วยเหลือรักษาคนจากประเทศเพื่อนบ้านปีละกว่า 10 ล้านบาท สำหรับอาการของเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ปัจจุบันได้เข้ารับการรักษาและอยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์ จักษุแพทย์ และแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องที่โรงพยาบาลแล้ว

พายุพัดถล่มรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, Innnews, สยามรัฐ, ข่าวสด)

-เสนอข่าว เกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนัก พร้อมกับมีลมกระโชกแรงต่อเนื่องทั่วพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างความเสียหายหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) ทำให้กระจกผนังด้านหน้าของอาคารรพ.แตกกระจายแตกกระจายเป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตระหนกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรรอบดึก

นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผอ.รพ.มทส. นครราชสีมา กล่าวว่า อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มทส. เป็นตึกผู้ป่วยใน ความสูง 12 ชั้น ขนาด 700 เตียง กระจกบานประตูและฝ้าเพดานบางส่วนได้รับความเสียหาย รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบๆ โกลด์เคิงลานจอดรถยนต์ ต้นไม้ใหญ่หักโค่นต่อมาอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสุก.31 นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ มทส.ระดมกำลังเก็บกู้ซากต้นไม้และความเสียหายภายในอาคาร สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ผลสำรวจปชช.เกี่ยวกับการติ่มสุราช่วงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bttbangkok

-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต เผย ผลสำรวจประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด 19 เกี่ยวกับการติ่มสุรา และสุขภาพของคนที่ทำงาน ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงพบว่า มีประชาชน 48.5% ไม่ได้ติ่มเลย รองลงมาคือ ติ่มน้อยลง 33.0% ติ่มเท่าเดิม 18.2% และติ่มบ่อยขึ้น 0.3% โดยเหตุผลหลักที่ทำให้เลิกติ่มเหล่านี้หยุดติ่ม หรือติ่มน้อยลง คือ 1.หาซื้อไม่ได้/หาซื้อยาก 2.กลัวการติดเชื้อ 3.รายได้น้อยลง/ไม่มีเงินซื้อ และ 4.ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในทางที่ดีขึ้น ส่วนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พบว่า มีผู้ที่สูบบุหรี่ลดน้อยลงเกือบ 20% แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง มีเพียง 6 - 15% เท่านั้นที่สูบบุหรี่มากขึ้น และมีผู้ที่เลิกสูบแล้วกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ไม่ถึง 1%

มาตรการป้องกัน 2 ต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางช่วงนี้ เพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ขอให้เพิ่มมาตรการป้องกัน 2 ต่อ ทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการ “ใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไร้โควิด”